



ที่ ศธ 0506(2)/ ว 1011-12

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

3 สิงหาคม 2550

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ได้พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรโดยมีหลักสูตรบางประเภท เช่น หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ได้จัดทำเอกสารหลักสูตรเป็นภาษาต่างประเทศแล้วเห็นว่าการรับทราบหรือรับรองหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและมีกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องส่งหลักสูตรให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณากำหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิเพื่อการเข้ารับราชการ และตามหลักกฎหมายทั่วไปถือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ในความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติว่า “ มาตรา 26 เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาไทย” ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมทางการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองหลักสูตรทุกประเภทและในทุกกรณี คือให้สถาบันอุดมศึกษายื่นเอกสารหลักสูตรที่จัดทำเป็นภาษาไทยโดยมีหัวข้อและรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ทั้งนี้ เพราะภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการ โดยจะเสนอหลักสูตรฉบับที่จัดทำเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด สำหรับหลักสูตรที่จัดทำเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งสถาบันอุดมศึกษาได้ส่งให้สำนักงาน ฯ พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 นั้น สำนักงาน ฯ จะพิจารณาเอกสารหลักสูตรโดยอนุโลมตามแนวปฏิบัติเดิม หากพ้นจากนี้จะส่งคืนเอกสารหลักสูตรให้สถาบันอุดมศึกษาปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) จิรณี ตันติรัตน์วงศ์

(นางสาวจิรณี ตันติรัตน์วงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0-2610-5380 - 2

โทรสาร 0-2354-5481, 0-2354-5530